

## บทความการวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

อำเภอฝือ จังหวัดอุดรธานี

กิตติพงษ์ ต้นแก้ว

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

### บทคัดย่อ

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอฝือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอฝือ จังหวัดอุดรธานี ในด้านการวางแผนพัฒนาตำบล ด้านขนาดของ อบต. ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านระดับการศึกษาของ บุคลากร ด้านประสพการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและด้านการเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความ รับผิดชอบ รวม 8 ด้าน

โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอฝือ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 48 คน โดยจำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t-test และ One-Way ANOVA

ผลการศึกษาพบว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และ การศึกษาระดับปริญญาตรี

ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นต่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอฝือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับ มาก

สำหรับสมมติฐานเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหาร ส่วนตำบล หนองหัวคู อำเภอฝือ จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมพบว่า เพศต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอฝือ จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่างกัน

ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอฝือ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมพบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอฝือ จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีสำคัญทางสถิติ

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อทราบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอฝือ จังหวัดอุดรธานี

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

### วิธีการดำเนินการวิจัย

1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
2. นำแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
  - 3.1 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี่ และค่า ร้อยละ
  - 3.2 การศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี วิเคราะห์โดยใช้หาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

### การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดำเนินการ ดังนี้

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ถึงวิธีการวิจัย แนวความคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพื่อนิยามศัพท์ให้ครอบคลุมกรอบความมุ่งหมายของงานวิจัย เพื่อนำมาทำการสร้างแบบสอบถาม
2. นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดทำแบบสอบถาม
3. นำแบบสอบถาม ที่จัดทำเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ และทำการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้เท่ากับ 0.901
5. นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
6. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) แล้วนำไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ หาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของคอนบรัช (Cronbach) (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ Alpha เท่ากับ 0.890

## สรุปผล

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เห็นว่าเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด หรือเป็นปัจจัยที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู สามารถสร้างความเข้มแข็งได้มากที่สุดกว่าด้านอื่น คือ ด้านประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือด้านสภาพเศรษฐกิจ ส่วนด้านระดับการศึกษาของบุคลากร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่างค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ยังให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของ อบต. ด้านนี้อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านการวางแผนพัฒนาตำบล โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่อง อบต. จัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเสนอปัญหา และความต้องการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้ความสำคัญในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือเรื่อง อบต. ใช้หนังสือคู่มือในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ส่วนเรื่อง อบต. มีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตำบล และ อบต. มีการวางแผนพัฒนาตามลำดับความสำคัญของปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่างค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ยังให้ความสำคัญแก่ประเด็นนี้ ในการสร้างความเข้มแข็งของ อบต. อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอื่น

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านขนาดของ อบต. โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่อง รายได้ของ อบต. มีผลต่อการบริหารจัดการ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้ความสำคัญในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือเรื่องการที่อำเภอมีกการดูแลและให้คำปรึกษา แนะนำแก่ อบต. ส่งผลให้ อบต. เข้มแข็งและพัฒนาได้ดี ส่วนเรื่อง อบต. ที่มีขนาดเล็กจะมีความใกล้ชิดและรับทราบปัญหาของประชาชนได้ดีกว่า อบต. ที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอื่น

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านสภาพเศรษฐกิจ โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่องเศรษฐกิจที่ดีของตำบลย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้ความสำคัญในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือเรื่องรายได้เฉลี่ยต่อ หัวประชากรสูงมีผลดีต่อการพัฒนา อบต. ส่วนเรื่องอัตราการว่างงานของ

ประชาชนตำมีผลต่อการพัฒนา อบต. และเรื่อง อบต. ส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มผู้ว่างงานให้มีอาชีพ พนักงงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ยังให้ ความสำคัญแก่ประเด็นนี้ ในการสร้างความเข้มแข็งของ อบต. อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอื่น

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง หัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความ คิดเห็นของพนักงงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่อง อบต. เปิดให้ ประชาชนเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้ ความสำคัญในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือเรื่อง อบต. เปิดให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการ ดำเนินงานของ อบต. ส่วนเรื่อง อบต. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับรู้ พนักงงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ยังให้ ความสำคัญแก่ ประเด็นนี้ ในการสร้างความเข้มแข็งของ อบต. อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอื่น

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง หัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านการติดต่อสื่อสาร โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ พนักงงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่อง มีการแจ้งนัดเวลาการประชุม สภาตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารเป็นประจํา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้ ความสำคัญในระดับมาก ที่สุดกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือเรื่อง อบต. ติดประกาศตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารเป็นประจํา ส่วนเรื่องจัดทำ สื่อทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก พนักงงานองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ยังให้ ความสำคัญแก่ประเด็นนี้ ในการ สร้างความเข้มแข็งของ อบต. อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอื่น

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง หัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านระดับการศึกษาของบุคลากร โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความ คิดเห็นของพนักงงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่องระดับการศึกษาของ บุคลากรมีผลต่อการบริหารจัดการ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้ ความสำคัญในระดับมาก ที่สุดกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือเรื่องบุคลากรของ อบต. จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วน เรื่องคณะบริหารจะต้องมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาโทนั้น พนักงงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ยังให้ ความสำคัญแก่ประเด็นนี้ ในการสร้างความเข้มแข็งของ อบต. อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอื่น

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง หัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านประสพการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความ เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า

เรื่อง อบต. ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางโดยตรง และเรื่องบุคลากรและคณะบริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงานใน อบต. จึงจะทำให้ อบต. มีการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้ความสำคัญในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่น ส่วนเรื่องบุคลากร อบต. จำเป็นต้องมีประสบการณ์จึงจะปฏิบัติงานได้ดี และมีประสิทธิภาพ นั้น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความเห็นว่า องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหัวคู ยังให้ความสำคัญแก่ประเด็นนี้ ในการสร้างความเข้มแข็งของ อบต. อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอื่น

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ด้านการเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่องบุคลากร จะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้ความสำคัญในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่น รองลงมา คือ เรื่องพนักงานส่วนตำบลทุ่มเทปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจกับการให้บริการของ อบต. นั้น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ยังให้ความสำคัญแก่ประเด็นนี้ ในการสร้างความเข้มแข็งของ อบต. อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอื่น

## อภิปรายผล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ด้านการวางแผนพัฒนาตำบล โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่อง อบต. จัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเสนอปัญหา และความต้องการ และ อบต. ใช้หนังสือคู่มือในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มแข็งมากกว่าข้ออื่น อาจเป็นเพราะพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่า อบต. มีการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเสนอปัญหา และความต้องการของชุมชนอย่างเต็มที่ ตลอดจน อบต. ใช้หนังสือคู่มือในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ด้านขนาดของ อบต. โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่อง รายได้ของ อบต. มีผลต่อการบริหารจัดการ อบต. การที่อำเภอมีการดูแลและให้คำปรึกษา แนะนำแก่ อบต. ส่งผลให้ อบต. เข้มแข็งและพัฒนาได้ดี มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มแข็งมากกว่าข้ออื่น อาจเนื่องจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่า รายได้หรือภาษีที่เก็บจากประชาชน มีผลต่อการบริหารจัดการ อบต. และอำเภอมีการดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่ อบต. จะทำให้ อบต. เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาชุมชนได้ดี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ด้านสภาพเศรษฐกิจ โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่องเศรษฐกิจที่ดีของตำบลย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนา อบต. และรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงมีผลดีต่อการพัฒนา อบต. มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มแข็งมากกว่าข้ออื่น อาจมีสาเหตุเพราะพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่า เศรษฐกิจของชุมชนที่ดีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน และรายได้ที่ดีของประชาชนมีผลต่อการพัฒนา อบต. ในการจัดการโครงการ/กิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่อง อบต. เปิดให้ประชาชนเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อ อบต. และ อบต. เปิดให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต. มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มแข็งมากกว่า ข้ออื่น อาจเป็นเพราะพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่า อบต. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต. เพื่อความโปร่งใสและเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านการติดต่อสื่อสาร โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่องมีการแจ้งนัดเวลาการประชุมสภาตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ และ อบต. ติดประกาศตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มแข็งมากกว่าข้ออื่น อาจมีสาเหตุมาจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่า มีการแจ้งนัดเวลาประชุมสภาตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร และติดประกาศตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้รับทราบ และเกิดความเข้มแข็งแก่องค์กรต่อไป

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านระดับการศึกษาของบุคลากร โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะเรื่องคณะกรรมการจะต้องมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท และบุคลากรของ อบต. จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาจเนื่องมาจาก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการและบุคลากร จะต้องมีความรู้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ จึงมีความจำเป็นจะต้องมีงบประมาณสนับสนุนในการลาศึกษาต่อที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนแก่ผู้บริหารและบุคลากร เพื่อให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งต่อไป

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านประสิทธิภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่อง อบต. ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางโดยตรง และเรื่องบุคลากรและคณะกรรมการจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงานใน อบต. จึงจะทำให้ อบต. มีการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มแข็งมากกว่าข้ออื่น อาจเนื่องมาจาก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่า อบต. มีการเพิ่มบุคลากรที่มี

ความรู้ และประสบการณ์ มีการปฏิบัติงานได้ดี ตลอดจนบุคลากรและผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบการบริหารงานของ อบต. ทำให้ อบต. มีการพัฒนา เกิดความเข้มแข็งเป็นที่พึงแก่ประชาชนได้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านการเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาประเด็นคำถามพบว่า เรื่องบุคลากร จะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด และพนักงานส่วนตำบลทุ่มเทปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มแข็งมากกว่าข้ออื่น อาจมีสาเหตุมาจาก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความคิดเห็นว่า บุคลากรจะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเวลาที่กำหนดและพนักงานส่วนตำบลทุ่มเทปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า พนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหัวคู ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้านการวางแผนพัฒนาตำบล ด้านขนาดของ อบต. ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านระดับการศึกษาของบุคลากร ด้านประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และด้านการเสียสละ ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า เพศต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูในด้านดังกล่าว ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น แสดงว่าเพศต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู แตกต่างกันอย่างเฉพาะด้านดังกล่าว

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยภาพรวมและรายด้านพบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ด้านการวางแผนพัฒนาตำบล ด้านขนาดของ อบต. ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านระดับการศึกษาของบุคลากร และด้านการเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ระดับการศึกษาต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูในด้านดังกล่าว ยกเว้นด้านประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองหัวคู แตกต่างกันในด้านดังกล่าว

## ข้อเสนอแนะ

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ควรสนับสนุนให้คณะบริหาร ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาโท เพื่อคณะบริหารจะได้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ และ อบต.มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี ควรสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งระดับการศึกษาของบุคลากรมีผลต่อการบริหารจัดการ อบต. เพื่อให้บุคลากรนำเอาความรู้มาพัฒนา อบต. ให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

#### ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งอื่น เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งสามารถนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ดีขึ้น

2. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมากยิ่งขึ้น

3. ควรศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยใช้สถิติที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น